

LÂM ĐỒNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

SỐ 5938 - THỨ HAI NGÀY 11/10/2021 • Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT • Điện thoại: 02633822472 • Fax: 02633827608 • E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH

Phân bổ 300.000 liều vắc xin Vero Cell phòng COVID-19 đợt 16

Ngày 9/10, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận đã ký quyết định phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 đợt 16 năm 2021 với tổng số 300.000 liều vắc xin Vero Cell - Sinopharm.

Sở Y tế tỉnh giao cho các đơn vị tiêm xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm vắc xin đợt 16 theo đúng các quy định của Bộ Y tế, chủ động đảm bảo các điều kiện về bơm kim tiêm, vật tư tiêu hao từ nguồn kinh phí chống dịch của đơn vị.

Trong đợt 16, đối tượng tiêm vắc xin Vero Cell - Sinopharm mũi 1 là toàn bộ dân số trên địa bàn các huyện, thành phố trong độ tuổi từ 18 đến 59 tuổi (không có chống chỉ định theo hướng dẫn của Bộ Y

tế) chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19, bao gồm cả các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ và Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế.

Sở Y tế Lâm Đồng cũng lưu ý các điểm tiêm chủng không tiêm vắc xin Vero Cell - Sinopharm cho phụ nữ đang mang thai. Khám sàng lọc kỹ và chủ động giám sát phản ứng sau tiêm chủng cho người có bệnh nền. Giải thích rõ cho người dân theo khuyến cáo của Bộ Y tế đối với nhóm người từ 60 tuổi trở lên cần cân nhắc việc sử dụng vắc xin này ở những người lớn tuổi. Trường hợp các đối tượng

này (từ 60 tuổi trở lên) vẫn đồng ý tiêm loại vắc xin này thì các đơn vị cần khám sàng lọc kỹ và chủ động giám sát phản ứng sau tiêm chủng.

Thời gian triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Vero Cell - Sinopharm đợt 16 tại Lâm Đồng từ ngày 11/10 đến ngày 16/10.

Các đơn vị tiêm chủng nhận vắc xin tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lâm Đồng và tổ chức thực hiện tiêm chủng an toàn theo quy định của Bộ Y tế, báo cáo kết quả tiêm chủng vắc xin phòng bệnh COVID-19 hàng ngày về Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lâm Đồng theo quy định.

AN NHIÊN

NHỚ LỜI BÁC DẠY

“Khuyết điểm nặng nhất của cán bộ và Nhân dân là chủ quan”

BÀI VIẾT “PHẢI THI ĐUA CHỐNG HẠN, DIỆT SÂU, ĐỂ NẮM CHẮC VỤ MÙA THẮNG LỢI”, ĐĂNG TRÊN BÁO NHÂN DÂN, SỐ 1672, NGÀY 11/10/1958

“Xanh” - Nam Tây Nguyên Bài 2: Linh động trong thực hiện “mục tiêu kép”

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặt ra những bài toán khó hơn về việc cân bằng giữa mục tiêu phòng, chống dịch với phát triển kinh tế - xã hội; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu việc kiên quyết, kiên trì kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa hai mục tiêu này. Thực hiện đúng tinh thần đó, Lâm Đồng cũng đã có nhiều giải pháp linh động để thực hiện “mục tiêu kép” hiệu quả.

TRANG 2



Đông chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị ra đón công dân Lâm Đồng về địa phương.

TRANG 4

HOA THẨM CAO NGUYÊN

Những phụ nữ tiêu biểu trong phòng, chống dịch



“ Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Đức Trọng, đã có nhiều gương tập thể, hội viên phụ nữ huyện với tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn, vất vả, chung tay, tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch.

TRANG 5

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN BẢO LÂM LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2021-2026 Khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ



TRANG 5

Cần siết chặt giám sát, kiểm soát các khu lưu trú tập trung

TRANG 6

KINH TẾ

Chống thất thu thuế trên các lĩnh vực trọng điểm

TRANG 3

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Lạc Dương chuyển đổi số ngành du lịch và nông nghiệp

TRANG 7

TÁC PHẨM DỰ THI GIẢI BÁO CHÍ VỀ ĐỀ TÀI XÂY DỰNG ĐẢNG

“Xanh” - Nam Tây Nguyên



Đà Lạt thời điểm này như một đại công trường song vẫn được đảm bảo tuyệt đối về công tác phòng dịch.

Bài 2:
Linh động
trong thực hiện
“mục tiêu kép”

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặt ra những bài toán khó hơn về việc cân bằng giữa mục tiêu phòng, chống dịch với phát triển kinh tế - xã hội; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu việc kiên quyết, kiên trì kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa hai mục tiêu này. Thực hiện đúng tinh thần đó, Lâm Đồng cũng đã có nhiều giải pháp linh động để thực hiện “mục tiêu kép” hiệu quả.



Nông dân Lâm Đồng sản xuất thích ứng với tình hình dịch bệnh.

Những tín hiệu vui

Theo thống kê của UBND tỉnh, đến ngày 10/10, tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 đã phát hiện tại Lâm Đồng là 340 trường hợp. Hiện đã điều trị ra viện 271 trường hợp. Toàn tỉnh đang cách ly 7.894 trường hợp. Số ca mắc nhiều nhất ở thành phố Đà Lạt với 197 ca. Một số địa bàn huyện giáp ranh tỉnh khác vẫn giữ vững an toàn với số ca mắc ít như Cát Tiên 2 ca, Bảo Lâm 1 ca mắc và đặc biệt huyện Lạc Dương vẫn giữ vững không có ca COVID-19 nào trên địa bàn. Vẫn đang còn rất nhiều nguy cơ và thách thức đặt ra cho Lâm Đồng trong việc đạt và giữ màu xanh trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tỉnh Lâm Đồng cũng đã yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ thuốc men, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế; đảm bảo chế độ thông tin báo cáo theo quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Toàn tỉnh hiện có 17/17 bệnh viện được đánh giá an toàn theo bộ tiêu chí của Bộ Y tế. Thành lập bệnh viện dã chiến quy mô 300 - 500 giường tại Trung đoàn Bộ Binh 994, thuộc Bộ CHQS tỉnh đóng tại huyện Đức Trọng, với tổng mức đầu tư 16.955 triệu đồng.

Song song với việc tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu vực công cộng, cơ quan, đơn vị, khu, cụm công nghiệp, chợ, siêu thị, bến xe...; Lâm Đồng cũng đã triển khai 15 chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các địa phương thành lập tổ COVID cộng đồng. Toàn tỉnh hiện có 2.313 tổ COVID cộng đồng với

8.373 người tham gia.

Tổng thu ngân sách nhà nước trong 9 tháng đầu năm 2021 trên 8.421 tỷ đồng, đạt 105% dự toán Trung ương, đạt 91% dự toán địa phương và tăng 25% so cùng kỳ. Lâm Đồng đã thực hiện cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên và các khoản chi chưa thực sự cần thiết 66.547 triệu đồng để dành nguồn lực cho các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và nhiệm vụ cấp bách khác.

Từ đầu năm đến nay, ngân sách tỉnh đã bố trí cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là 145 tỷ đồng. Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã tiếp nhận được 73,177 tỷ đồng. Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng COVID-19 năm 2021 - 2022; thành lập Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19 tỉnh. Việc tiêm vắc xin được triển khai bám sát hướng dẫn của Bộ Y tế và tình hình thực tế của tỉnh. Đến ngày 22/9/2021, toàn tỉnh đã tiêm 170.012 mũi/232.726 liều vắc xin nhận, đạt 73,1% (trong đó, tiêm mũi 1 cho 122.199 trường hợp và tiêm mũi 2 cho 47.813 trường hợp).

Đó là những tín hiệu vui, là cơ sở quan trọng để Lâm Đồng có nhiều quyết sách liên quan đến phát triển kinh tế và sẵn sàng chuẩn bị cho ngày “bình thường mới”.

Chuẩn bị cho ngày mai

Lâm Đồng với hai thế mạnh chính là du lịch và nông nghiệp. Ở thời điểm hiện tại, du lịch sụt giảm mạnh so với cùng kỳ. Theo số liệu thống kê từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh, từ đầu năm 2021 đến nay lượng khách

đến Lâm Đồng chỉ đạt khoảng 2 triệu lượt. Và chính ở thời điểm khó khăn này, nông nghiệp thực sự là cứu cánh.

Số liệu thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, tổng diện tích gieo trồng đến thời điểm hiện tại đạt gần 338 ngàn ha, tăng 0,54% so cùng kỳ. Trong đó, ngoài cây hàng năm và cây lâu năm, riêng cây lương thực có hạt ước đạt trên 114 ngàn tấn, sản lượng rau các loại 1.513 ngàn tấn, tăng 3,6%; hoa các loại 1.919 triệu bông/cánh, tăng 3% so với cùng kỳ. Diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khoảng 62.000 ha (chiếm 20,8% diện tích đất canh tác), trong đó: rau các loại 25.509 ha; hoa các loại 2.193 ha,... Những con số này đủ đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân trong tỉnh khi có dịch bệnh xảy ra. Song song với đó, việc Lâm Đồng làm tốt công tác quản lý Nhà nước và đẩy mạnh tuyên truyền trong Nhân dân nên khi dịch bệnh xuất hiện tại các địa phương trong tỉnh không xảy ra chuyện đi tích lũy hàng hóa của người dân. Đặc biệt, với thế mạnh trong phát triển nông nghiệp, Lâm Đồng còn là địa phương chia lửa, hỗ trợ cho các địa phương khác bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Khi câu chuyện về dịch bệnh là vấn đề được đề cập mọi lúc mọi nơi, Lâm Đồng không chỉ giải quyết các vấn đề liên quan tới F0, F1, F2... không chỉ loay hoay với chuyện “lây lan” mà vô tình giam giữ, kìm hãm những tư duy cho sự phát triển. Bởi vậy, bên cạnh việc giữ nhịp phát triển trong nông nghiệp, Lâm Đồng chuyển hướng tập trung cho lĩnh vực xây dựng trên cơ sở chú trọng đảm bảo tốt nhất công tác phòng dịch trên các công trình.

Điều này vừa góp phần giải ngân vốn đầu tư công, vừa giải quyết vấn đề cho lực lượng lớn lao động trong ngành này.

Theo số liệu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư công năm 2021 đã giao 5.264,4 tỷ đồng; ước đến ngày 30/9/2021, khối lượng thực hiện 2.711 tỷ đồng, đạt 51,5% kế hoạch, tăng 4,1%; giải ngân 2.641 tỷ đồng, đạt 50,2% kế hoạch, tăng 4,2% so cùng kỳ. Hiện nay, Lâm Đồng tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm như: Dự án đường cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng); Dự án Khu Du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng; Dự án Khu Du lịch hồ Prenn; Dự án Khu đô thị Liên Khương - Prenn; Dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim... đều được đẩy mạnh.

Đặc biệt, tại thành phố Đà Lạt, thời điểm này tỉnh Lâm Đồng đã cho khởi công xây dựng Dự án Đường vành đai TP Đà Lạt và cơ sở hạ tầng các khu dân cư kéo dài trên các phường 3, 4, 5, TP Đà Lạt, với tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng. Đây là công trình đường bộ cấp III, với tổng chiều dài 7.448 km. Dự án nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đô thị theo tiêu chí của đô thị loại 1, tăng cường kết nối hạ tầng giao thông đô thị TP Đà Lạt với hệ thống giao thông đối ngoại của tỉnh, góp phần giảm tình trạng ùn tắc giao thông khu vực trung tâm TP Đà Lạt, phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Không im lìm, nặng nề bởi không khí của dịch bệnh, thành phố hoa thời điểm này như một đại công trường được bảo đảm tuyệt đối các quy định về phòng dịch.

Đây là sự đón đầu, là công tác chuẩn bị mở hướng cho ngành dịch vụ, du lịch khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Đây chính là hướng đi vừa thủ, vừa công. Không chỉ tập trung phòng, chống dịch mà phải sẵn sàng cho ngày trạng thái “bình thường mới” được xác lập. Mặt khác, sự chuẩn bị khoác áo mới cho thành phố hoa ấy cũng là sự động viên, khích lệ rất lớn tinh thần trong Nhân dân.

Và không chỉ có Đà Lạt, các địa phương khác cũng đã chủ động kịch bản cho sự phát triển kinh tế trong điều kiện dịch bệnh. Đơn cử như việc giảm diện tích trồng hoa và rau ăn lá, tăng diện tích rau ăn củ là giải pháp của vùng rau Đơn Dương. Việc đưa ra quyết sách đúng đắn của địa phương đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người dân. Bản thân các nông hộ cũng đã sẵn sàng chuyển đổi cơ cấu cây trồng và xuống giống cho vụ tết - vụ sản xuất lớn nhất trong năm với tinh thần sẵn sàng cho ngày “bình thường mới”.

Những hạt giống đã được gieo xuống để sẵn sàng cho sự trỗi dậy tươi xanh.

Chống thất thu thuế trên các lĩnh vực trọng điểm

Với hoạt động kinh doanh đặc thù, các phương tiện di chuyển trong và ngoài tỉnh, thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là vấn đề nhức nhối đặt ra tại tỉnh Lâm Đồng. Để đưa việc thực hiện nghĩa vụ thuế trong lĩnh vực kinh doanh vận tải đi vào quy củ, tỉnh đã ban hành Đề án “Tăng cường giải pháp chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”, với nhiều giải pháp thực thi quyết liệt.

Khó kiểm soát

Theo thông kê của ngành thuế, tính đến tháng 12/2020, toàn tỉnh đã quản lý 1.473 tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải, tổng số xe hoạt động kinh doanh vận tải là 4.058 xe, với 2.486 xe vận tải hành khách và 1.572 xe vận tải hàng hóa. Tổng số xe đã kê khai nộp thuế là 3.319 xe, vẫn còn 739 xe chưa khai nộp thuế. Tổng số thuế lập bộ từ năm 2018 đến tháng 12/2020 đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên toàn tỉnh là hơn 194 tỷ đồng. Tình trạng các chủ xe trốn thuế còn xảy ra tại các huyện: Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà, Đam Rông, Bảo Lộc, Bảo Lâm...

Những hạn chế đã được UBND tỉnh chỉ rõ, việc thất thu thuế xảy ra chủ yếu do các nguyên nhân như: Chủ phương tiện hoạt động vận tải tại Lâm Đồng nhưng đến các địa phương khác xin cấp phù hiệu, “núp bóng” các hợp tác xã (HTX) vận tải các tỉnh, thành phố khác để xin cấp phù hiệu dẫn đến không nộp thuế cả nơi cấp phù hiệu và nơi đăng ký thường trú của chủ phương tiện tại Lâm Đồng. Tiếp đó, chủ xe có xe kinh doanh vận tải nhưng hoạt động dưới dạng xe



Cán siết chặt quản lý thuế ở hoạt động vận tải bằng ô tô.

Bài cuối: **Siết chặt quản lý thuế trong hoạt động vận tải**

phục vụ gia đình, phục vụ kinh doanh ngành nghề khác; một số doanh nghiệp, HTX thì lại không xuất hóa đơn đầy đủ, chưa đúng với doanh thu thực tế phát sinh. Ngoài ra, tình trạng nợ đọng thuế đối với các chủ phương tiện đang kinh doanh còn kéo dài. Công tác quản lý thu thuế, quản lý phương tiện cũng còn chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao, thực hiện các biện pháp cưỡng chế chưa đạt yêu cầu.

Cục Thuế Lâm Đồng cũng cho biết, hiện nay còn xảy ra tình trạng thất thu thuế đối với đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô. Công tác phối hợp giữa cơ quan thuế và các sở, ban, ngành trong việc quản lý số lượng tổ chức, chứng nhận kinh doanh vận tải và phương tiện vận tải chưa chặt chẽ. Về công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô hiện nay chưa được thực hiện theo Nghị định 86/2014 về kinh doanh và điều kiện hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô. Theo đó,

ngộ định chưa có chế tài xử lý đối với xe cá nhân kinh doanh vận tải bằng ô tô khi vi phạm pháp luật thuế hoặc vi phạm pháp luật khác có liên quan. Theo quy định, các thành viên của HTX thực hiện ủy quyền cho HTX khai thuế và nộp thuế thay cho phương pháp khoán hoặc trực tiếp khai và nộp thuế tại cơ quan thuế. Mặt khác, không ít chủ phương tiện thường xuyên mua bán, chuyển nhượng xe ô tô nhưng lại không làm thủ tục sang tên đổi chủ theo quy định, gây khó khăn cho việc thu thuế.

Đề án được ban hành với mục tiêu đề cao tính tự giác, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải, quản lý đầy đủ, đảm bảo sự công bằng trong hoạt động vận tải. Đảm bảo thu đúng, thu đủ tiền thuế vào ngân sách nhà nước (NSNN), góp phần tăng thu NSNN phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Siết chặt quản lý

Ông Trần Phương - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết: Hiện ngành Thuế tỉnh đã có kế hoạch phối hợp với các ngành liên quan như Giao thông vận tải (GTVT), Công an, Kế hoạch - Đầu tư và Trung tâm đăng kiểm tỉnh thực hiện một số giải pháp đồng bộ như rà soát các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải để quản lý chặt chẽ số lượng người nộp thuế; giao cho các Chi cục Thuế huyện, thành phố làm việc cụ thể với từng chủ phương tiện, đơn vị kinh doanh để tránh thất thoát số lượng cơ sở kinh doanh vận tải; định kỳ cập nhật số lượng phương tiện đăng ký phục vụ việc quản lý kinh doanh bằng ô tô; kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển hàng hóa, hành khách không có lệnh điều xe, hóa đơn, khối lượng hàng hóa và số khách...

Trong thời gian tới, ngành Thuế cũng sẽ ráo riết triển khai các kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn UBND huyện, thành phố và các Chi cục Thuế trong thực hiện quản lý thuế ở lĩnh vực này. Cục Thuế tiếp tục có các biện pháp kiên quyết, trường hợp chủ phương tiện khai báo không kinh doanh vận tải, hoặc đã bán xe, không cư trú tại địa phương... kể cả thông báo mời nhiều lần nhưng chủ phương tiện không đến kê khai nộp thuế theo quy định, Chi cục Thuế lập hồ sơ đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố thu hồi giấy đăng ký kinh doanh vận tải. Khi có quyết định thu hồi giấy đăng ký kinh doanh, gửi về Cục Thuế để đề nghị Sở GTVT phối hợp thực hiện thu hồi phù hiệu xe đã cấp (kể cả trường hợp chuyên đến đăng ký ở tỉnh khác).

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao rõ nhiệm vụ, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chức năng như: Cục Thuế, Sở GTVT, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong việc rà soát, yêu cầu chủ phương tiện đăng ký, kê khai thuế. Cục Thuế phải phối hợp với Sở GTVT, Công an tỉnh thanh tra, kiểm tra tình hình...

XEM TIẾP TRANG 8

Tiêu chuẩn sản xuất nuôi cấy mô

Lâm Đồng là tỉnh đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ sản xuất giống bằng phương pháp nuôi cấy mô (invitro), nhất là trên cây rau, hoa. Hiện nay, để đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu ngày càng cao về nguồn giống chất lượng phục vụ sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu, Lâm Đồng đã xây dựng bộ tiêu chí sản xuất nuôi cấy mô và định hướng cho các cơ sở sản xuất giống tuân thủ quy định.

Giống sạch cho sản xuất, xuất khẩu

Hiện nay, toàn tỉnh có 56 tổ chức, cá nhân (cơ sở) nuôi cấy mô. Trong đó, thành phố Đà Lạt (47 cơ sở) và tại một số địa phương như Đức Trọng (2 cơ sở), Bảo Lâm (1 cơ sở), Bảo Lộc (4 cơ sở), Lạc Dương (1 cơ sở), Lâm Hà (1 cơ sở).

Trên địa bàn tỉnh mỗi năm sản xuất trên 45 triệu cây giống các loại nên việc đảm bảo chất lượng giống, sạch bệnh không chỉ gia tăng năng suất, chất lượng nông sản mà còn tạo cơ hội xuất khẩu giống. Ông Hồ Anh Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ sinh học F1 cho biết, hơn 8 năm phát triển lĩnh vực nuôi cấy mô, công ty đã đạt những thành tựu nhất định. Qua đó, đơn vị đã đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm quy mô công nghiệp và hiện đại với diện tích khoảng hơn 1.200 m², sản lượng từ 5 - 6 triệu

cây/năm cung cấp cho các nước ở châu Âu, Mỹ, Úc...

Ông Dũng chia sẻ, sản phẩm nuôi cấy mô của công ty có khoảng 90% là xuất khẩu nên yêu cầu rất khắt khe về mặt kỹ thuật như cơ sở hạ tầng, trang thiết bị theo tiêu chuẩn của phía đối tác. Ngoài ra, công ty luôn được khách hàng cung cấp thường xuyên giống mới để thay thế và nhân giống; đồng thời, thiết lập kênh trao đổi thông tin thường xuyên với khách hàng về chất lượng cây khi trồng, nhằm xử lý nhanh chóng đơn đặt hàng, cải thiện chất lượng cây khi có vấn đề thiệt hại cũng như cập nhật thường xuyên tình trạng mô giống cho sản xuất.

Tương tự, ông Trương Đức Phú, Giám đốc Công ty Cổ phần Cây giống Cao Nguyên (HIVICO) cho biết, Trại giống nuôi cấy mô PH thuộc Công ty HIVICO cung cấp chủ yếu hoa đồng tiền cho thị trường trong nước và trên 500 giống hoa các



Xây dựng tiêu chuẩn nuôi cấy mô để nâng cao chất lượng giống cây trồng đưa ra thị trường.

loại cho thị trường các nước Hà Lan, Nhật Bản, Mỹ. Để cho ra đời giống cây chất lượng, trước tiên phải chọn cây mẹ khỏe mạnh, sạch bệnh, khả năng kháng bệnh và năng suất cao...

Cũng theo ông Phú, để tiếp cận được giống tốt nhân giống xuất khẩu, thì phải nâng tầm quy mô của cơ sở và sản xuất ra nguồn giống đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay của hệ thống nuôi cấy mô tỉnh Lâm Đồng là công tác kiểm soát chất lượng cây giống còn hạn chế vì chưa có máy móc, trang thiết bị kiểm tra nguồn giống và tính sạch bệnh mà chủ yếu kiểm tra bằng cảm quan, đo

đếm thủ công. Nếu ngành nuôi cấy mô phát triển, thì có thể có cơ hội tiếp cận thị trường cung cấp giống hoa xuất khẩu. Do vậy, để đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu ngày càng cao về nguồn giống chất lượng phục vụ sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu giống nuôi cấy mô, cần có tiêu chuẩn nhằm định hướng cho các cơ sở sản xuất giống tuân thủ quy định.

Hoàn thiện bộ tiêu chuẩn nuôi cấy mô

Ông Hà Ngọc Chiến, Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, Lâm Đồng đang

được xem là vùng nông nghiệp công nghệ cao trọng điểm của cả nước với nhiều cơ sở sản xuất cây giống invitro và một trong những khâu then chốt dẫn đến thành công trong quá trình sản xuất nông nghiệp chính là đảm bảo về chất lượng, truy xuất nguồn gốc cây giống cung cấp cho canh tác đại trà. Chính vì vậy, việc xây dựng quy trình sản xuất giống cây trồng đảm bảo tiêu chuẩn sạch bệnh để cung ứng cho các cơ sở nhân giống trên địa bàn là điều cần thiết.

Để có cơ sở quản lý các cơ sở sản xuất cây giống nuôi cấy mô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo các quy định hiện hành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng “Tiêu chuẩn cơ sở sản xuất cây giống nuôi cấy mô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” với mục đích giúp các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định của Nhà nước về lĩnh vực giống cây trồng (nhãn hàng hóa, công bố tiêu chuẩn chất lượng...), giúp các cơ sở sản xuất cây giống nuôi cấy mô có cơ sở áp dụng thực hiện, quản lý tốt chất lượng cây giống nuôi cấy mô do đơn vị tự sản xuất...; qua đó từng bước kiểm soát chất lượng, đảm bảo cây giống sạch bệnh trước khi đưa ra vườn ươm.

HOÀNG YÊN

LÂM ĐỒNG ĐÓN HƠN 2.000 CÔNG DÂN VỀ ĐỊA PHƯƠNG AN TOÀN



Đoàn xe khách Phương Trang đón công dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ qua đèo Bảo Lộc.

Chiều ngày 9/10, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị đã ra chào đón công dân Lâm Đồng về địa phương tại chân đèo Prenn (TP Đà Lạt).



Đoàn xe Phương Trang chờ 270 công dân Lâm Đồng về tới TP Đà Lạt.

Lực lượng chức năng khẩn trương phân luồng giao thông, hướng dẫn để các xe về các khu cách ly tập trung trên địa bàn.

Kết thúc hành trình hơn 300 km, hơn 2.000 công dân Lâm Đồng đã trở về trong niềm vui và nụ cười hạnh phúc.

Đề đón hơn 3.000 công dân Lâm Đồng về địa phương an toàn, tỉnh Lâm Đồng chia làm hai đợt. Theo đó, UBND tỉnh giao các sở, ngành, đơn vị liên quan, các huyện, thành phố căn cứ phương án tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, an toàn, hiệu quả, bảo đảm sức khỏe người dân và tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Như vậy, tới chiều ngày 9/10, hơn 2.000 công dân Lâm Đồng từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã về các địa phương. Tới ngày 11/10, Lâm Đồng tiếp tục đón 1.114 công dân từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công ty TNHH Phương Trang đã bố trí 165 ô tô, chia thành 5 đoàn để phục vụ đón công dân và vận chuyển vật tư y tế. Các đoàn đều có xe cảnh sát dẫn đường, xe cứu thương và xe tổ công tác. Công dân

được đón lần này gồm người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, người được bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người đang điều trị và khám, chữa bệnh, phụ nữ mang thai từ 6 tháng trở lên.

Tại TP Đà Lạt, bà Trần Thị Vũ Loan - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết, thành phố đã bố trí 4 khu cách ly tập trung; trong đó, khu cách ly miễn phí H32 với tổng số 12 phòng có 24 người, còn lại công dân cách ly tại 3 khu cách ly tập trung có thu phí do thành phố đã lựa chọn, chuẩn bị từ trước đó. Các khu cách ly đảm bảo đủ mọi điều kiện an toàn phòng, chống dịch.

Tại khu cách ly tập trung ở Khách sạn Kim Tân An (Phường 2, TP Đà Lạt), việc tổ chức đón người cách ly được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đơn vị đã bố trí 40 phòng với sức chứa 85 người. Sau khi xuống xe, công dân được phân luồng đi chuyên, được khử khuẩn, đo thân nhiệt, ghi thông tin cá nhân và nhận phòng một cách trật tự, an toàn.

Gói gọn hành lý hết sức có thể, bà Nguyễn Thị Đây (xã Xuân Trường,

TP Đà Lạt) không giấu nổi vui mừng. Bà Đây cho biết, bà đã kẹt lại ở TP Hồ Chí Minh từ đầu năm nay. Quên đi nỗi mệt nhọc của hành trình dài và những di chứng còn lại của cuộc phẫu thuật đại tràng, bà cùng cháu nội cũng tranh thủ có mặt tại bến xe từ rất sớm, sẵn sàng mọi thứ để về quê.

“Mừng quá, có thông báo là tôi đăng ký về liền. Hơn 7 tháng xa nhà, vừa nhớ nhà vừa lo khi tình hình dịch bệnh vô cùng phức tạp. Suốt thời gian qua, gia đình tôi cũng trải qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng cũng rất may mắn là chúng tôi vẫn an toàn. Được đón về thế này tôi mừng lắm. Cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho chúng tôi được về nhà” - Bà Đây chia sẻ.

Bà Trần Thị Vũ Loan cho biết thêm, số công dân về ít hơn số lượng đăng ký bởi nhiều người ở lại do có lịch tiêm vắc xin mũi 2, bên cạnh đó một số người không về vì chờ xem quy định cách ly của tỉnh có sự thay đổi hay không.

NHÓM PHÓNG VIÊN



Một em nhỏ cùng bố mẹ được tỉnh Lâm Đồng đón về quê trong dịp này.



Tiếp tế thức ăn, nước uống hỗ trợ cho người dân về quê tránh dịch trên các chuyến xe khách Phương Trang.



Một nhóm công dân Lâm Đồng không giấu nổi niềm vui khi về tới địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn TP Đà Lạt.

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN BẢO LÂM LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2021-2026

Khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ

Trong 5 năm qua, các phong trào, hoạt động từ huyện đến cơ sở của phụ nữ Bảo Lâm đã thực sự đi vào chiều sâu, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; đồng thời, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đông đảo chị em hội viên trên địa bàn.

• Cống hiến để nâng cao vị thế

Ngoài thiên chức làm vợ, làm mẹ, trở thành người “giữ lửa” trong gia đình; chị em phụ nữ Bảo Lâm không ngừng học tập, lao động, sản xuất, tham gia có trách nhiệm hoạt động xã hội với nhiều đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của địa phương. Những năm qua, phụ nữ Bảo Lâm đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung vào những vấn đề có trọng tâm, trọng điểm nhằm phát huy truyền thống và vai trò chủ thể của chị em tham gia phát triển kinh tế, xã hội.

Trong 5 năm qua (2016 - 2021), phụ nữ Bảo Lâm đã tạo nguồn nội lực to lớn với hơn 7 tỷ đồng giúp đỡ cho hơn 4.500 lượt phụ nữ phát triển kinh tế. Cùng với đó, các cấp Hội trên địa bàn đã có nhiều hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức, kỹ năng về tổ chức cuộc sống gia đình, kiến thức về giới.

Trong lĩnh vực kinh tế, phụ nữ huyện đã nhiệt tình hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây



Trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, phụ nữ Bảo Lâm trở thành “hậu phương” vững chắc cho lực lượng tuyến đầu.

dựng nông thôn mới”, đô thị văn minh. Từ đó giúp nhau vươn lên làm giàu chính đáng, bảo vệ môi trường, thay đổi diện mạo nông thôn, với những mô hình thiết thực như “Phụ nữ khởi nghiệp”, “5 giúp 1”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Tổ phụ nữ văn công, đối công”, “Trao sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo”... Qua đó, ngày càng xuất hiện nhiều điển hình phụ nữ khởi nghiệp mạnh dạn, năng động làm giàu ngay trên chính quê hương.

Việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ cũng được quan tâm, nhất là những chính sách mới về bảo hiểm y tế (BHYT), thai sản, giúp đỡ phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số... Trong suốt nhiệm kỳ, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bảo Lâm đã tạo nguồn kinh phí mua BHYT cho 2.110 hội viên phụ nữ, góp phần nâng

tỷ lệ người dân tham gia BHYT toàn dân trên địa bàn huyện đạt 91,2%.

Bà Võ Thị Viết Kha - Chủ tịch Hội LHPN huyện Bảo Lâm, khẳng định: “Vai trò quan trọng của phụ nữ ngày nay không chỉ trong việc xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc mà còn ở việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và quản lý sản xuất, kinh doanh. Với lợi thế là vùng sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả như cà phê, bơ, sầu riêng đã góp phần để chị em điều phối phát triển sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình và sự phát triển chung của xã hội”.

• Chủ động xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Bảo Lâm đã triển khai sâu rộng các phong trào

thi đua, thực hiện có hiệu quả 2 cuộc vận động, 2 khâu đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hội đã chú trọng phát huy bản sắc riêng, thể hiện trong Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, trở thành đòn bẩy để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021 đã đề ra.

Bà Nguyễn Thị Vân Hải - Chủ tịch Hội LHPN xã Lộc An, chia sẻ: “Để xây dựng các cấp hội ngày càng vững mạnh, phụ nữ Lộc An luôn xem phát triển kinh tế gia đình là nhiệm vụ xuyên suốt để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho chị em hội viên. Từ đó, chị em có điều kiện tham gia các phong trào, hoạt động xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và khẳng định vai trò bản thân trong các hoạt động xã hội. Hiện nay, toàn xã có 85 tổ phụ nữ tiết kiệm, tổng số tiền huy động là 1,8 tỷ đồng với 3.187 hội viên phụ nữ tham gia đóng góp, giúp đỡ 300 chị vay vốn phát triển kinh tế. Hội cũng đã thành lập mô hình “Phụ nữ khởi nghiệp”, với số tiền huy động là 500 triệu đồng giúp cho 50 chị có hoàn cảnh khó khăn vay vốn vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Hội LHPN huyện còn đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn

với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay, toàn huyện Bảo Lâm đang duy trì hiệu quả 121 mô hình giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững với nhiều hình thức khác nhau như “Hũ gạo tiết kiệm”, “Nuôi heo đất tiết kiệm” và “5 giúp 1”...

Đặc biệt, từ khi đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát đến nay, Hội LHPN huyện Bảo Lâm đã phát động nhiều phần việc, hoạt động ý nghĩa, trở thành “hậu phương” vững chắc trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Qua đó, chị em tham gia nấu ăn tại các khu cách ly; trực tiếp tham gia tuyên truyền các quy định, biện pháp phòng, chống dịch đến Nhân dân; vận động, trao tặng hàng ngàn phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn, yếu thế và phụ nữ nghèo; cùng với các tổ chức, đoàn thể vận động, kêu gọi hàng trăm tấn nông sản, nhu yếu phẩm tiếp sức cho người dân các vùng dịch... Qua đó, góp phần quan trọng để Bảo Lâm thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Mục tiêu của Ban Chấp hành Hội LHPN huyện trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Nêu gương và Sáng tạo” để xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Phần đầu vì sự bình đẳng giới, phát triển và hạnh phúc của phụ nữ; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025” - bà Võ Thị Viết Kha cho biết.

KHÁNH PHÚC

HOA THẨM CAO NGUYỄN

Chị TRỊNH THỊ AN

Giám đốc Công ty TNHH Như Linh

Hết lòng với các hoạt động thiện nguyện

Trong vòng 3 tháng qua, khi dịch bùng phát mạnh tại các tỉnh, thành phía Nam, hưởng ứng đợt phát động của Ủy ban MT TQ và các đoàn thể tỉnh, Công ty TNHH Như Linh do chị Trịnh Thị An làm giám đốc đã tổ chức 10 chuyến xe yêu thương chở nông sản hỗ trợ người dân các tỉnh, thành đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai; thăm và tặng quà các khu cách ly, chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đức Trọng; đóng góp 50 triệu đồng vào Quỹ vắc xin. Riêng bản thân chị An đã vận động được 50 tấn rau, củ hỗ trợ người dân tại các địa phương nói trên.

Cùng đó, chị còn tổ chức các chuyến đi thiện nguyện đến Trung tâm Bảo trợ xã hội Trọng Đức, Hội Khuyết tật, Hội Người mù, Trại phong tình Khánh Hòa... trao hàng ngàn phần quà trị giá từ 300-500



ngàn đồng/phần, nhằm hỗ trợ các bệnh nhân, những người yếu thế, khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Ngoài ra, nhận thấy MTTQ và các đoàn thể huyện Đức Trọng chưa có địa điểm tập kết nông sản, chị còn hỗ trợ địa điểm tập kết nông sản, hỗ trợ tiền công, vật liệu làm kho tiền chế (khoảng 100 triệu đồng) để tập kết hàng hóa nông sản trước khi vận chuyển đến các tỉnh, thành chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Chị PHAN THỊ TỐ OANH

Chủ tịch Hội LHPN xã Đà Loan

“Hạnh phúc khi được sẻ chia”

Với vai trò là Chủ tịch Hội LHPN xã Đà Loan, thời gian qua, chị Oanh đã cùng với chị em trong Ban Chấp hành vận động hội viên và người dân



trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Khi dịch bùng phát mạnh, một mặt, chị đã vận động người dân trên địa bàn cùng nhau đóng góp hỗ trợ người dân vùng tâm dịch, mặt khác, chị vận động các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn xã mua nông sản của người dân địa phương để hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn vì dịch. “Với cách làm này, từ tháng 5/2021 đến nay, chúng tôi đã vận động được khoảng 210 tấn nông sản hỗ trợ người dân tại các tỉnh, thành phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Bình Định.

Thông qua Hội LHPN xã và mô hình “Chiếc tủ yêu thương”, chị cũng vận động được 400 suất quà trao tặng bà con khó khăn vì dịch bệnh trên địa bàn xã.

Bên cạnh đó, chị còn vận động chị em hội viên nấu cơm cho chốt

Những phụ nữ tiêu biểu trong phòng, chống dịch

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Đức Trọng, đã có nhiều gương tập thể, hội viên phụ nữ huyện với tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn, vất vả, chung tay, tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch.

vòng 4 ngày đã vận động được 2 tấn gạo; các nhu yếu phẩm như dầu ăn, mắm, muối... trong đó, hỗ trợ về khu cách ly của huyện, các hộ bị cách ly tại nhà và hỗ trợ các hộ dân tại các vùng bị phong tỏa.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, chị Thảo cùng với Ban Chấp hành Hội LHPN xã Phú Hội đã phát động cán bộ, hội viên nhanh chóng tìm nguồn nông sản hỗ trợ Nhân dân vùng dịch. Sau khi vận động được nguồn cung ứng rau, củ, chị Thảo đã vận động chị em hội viên tham gia góp công để thu hoạch, phân loại, đóng gói để đưa về TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, hỗ trợ Nhân dân vùng giãn cách xã hội. Ngoài ra, Ban Chấp hành Hội còn phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể của xã thu hoạch, vận chuyển các loại nông sản để hỗ trợ Nhân dân các nơi bị phong tỏa. Hội LHPN xã Phú Hội cũng đã vận động được 3 chuyến xe, trong đó có 2 chuyến xe về TP Hồ Chí Minh với tổng số 21 tấn hàng, 1 chuyến xe đi Bình Dương...

kiểm dịch tại Ninh Loan và vận động nấu cơm phục vụ đội ngũ y, bác sĩ tiêm phòng vắc xin COVID-19 tại Trạm Y tế xã Đà Loan.

Với những việc làm thiết thực của mình, cá nhân chị Oanh và tập thể Hội LHPN xã Đà Loan đã vinh dự được nhận Bằng khen của Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chị LÊ THỊ THẢO

Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Hội

“Phát huy tinh thần tương thân tương ái”

Với tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng như các địa phương trên cả nước, chị Thảo và Ban Chấp hành Hội đã phát động Cuộc vận động “Mỗi hội viên đóng góp 1 kg gạo”. Trong



XEM TIẾP TRANG 8

Cần siết chặt giám sát, kiểm soát các khu lưu trú tập trung

Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và duy trì vận chuyển, lưu thông hàng hóa. Tuy nhiên, công tác quản lý đội ngũ lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa đường dài vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm hơn.

Theo thống kê, hiện có hơn 25% ca COVID-19 ở tỉnh liên quan lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa đường dài, chính vì vậy mà càng cần phải siết chặt hơn việc quản lý đội ngũ này không chỉ là quá trình ra vào tỉnh mà cả ở nơi lưu trú tập trung bằng các biện pháp khoa học và nhân văn hơn. Chiều ngày 6/10, trao đổi với phóng viên, Chị K.L, chủ một hãng xe tải chuyên vận chuyển hàng hóa chuyên miền Tây - Đà Lạt cho biết, hiện toàn bộ 10 chiếc xe tải của chị cùng với tài xế sau các chuyến chở hàng đi và về lại Đà Lạt đều đưa xe vào bãi tập trung. Lái xe và phụ xe cũng thực hiện lưu trú tập trung tại Nhà khách 198. Tuy nhiên, trước khi chọn lưu trú ở địa điểm này, chị cho biết lái xe của chị đã kinh qua một vài địa điểm lưu trú khác và nhận thấy còn một số bất cập do ý thức của cánh tài xế, phụ xe và cả những nguyên nhân do từ sự lỏng lẻo, thiếu quan tâm hỗ trợ từ phía các đơn vị tổ chức lưu trú. Chị K.L kể, số tài xế sau những chuyến

hàng đường dài thường sẽ nghỉ 1, 2 ngày để chờ hàng, hoặc để lấy lại sức khỏe. Tuy nhiên, thay vì tự cách ly, hạn chế tiếp xúc thì vẫn còn tình trạng một số tài xế, phụ xe tụ tập ăn nhậu, gây ảnh hưởng đến không gian của những người khác. Việc kiểm tra, kiểm soát đội ngũ này cũng còn lỏng lẻo. Một số lái xe, phụ xe ăn ở không ngăn nắp, chưa ý thức giữ gìn vệ sinh chung bởi họ cho rằng, khi ở khu tập trung, họ phải được phục vụ như khi ở khách sạn, dẫn đến ý thức giữ gìn vệ sinh còn kém.

Tài xế xe tải tên Huy, Đà Lạt chuyên chở nông sản và gạo tuyến Đà Lạt - miền Tây Nam Bộ cho biết, sau nửa tháng chạy xe và ở tập trung dù chỗ ở chỉ cách nhà vài trăm mét nên anh đã tạm ngừng công việc ở nhà phụ vợ bán hàng. Anh Huy cho biết thêm, chất lượng dịch vụ ở nơi anh ở khá kém. Sau những ngày mệt mỏi vì chạy xe đường dài mong muốn lớn nhất là được thư giãn tinh thần, ăn nghỉ tốt để lấy lại sức khỏe nhưng ở khu tập trung một số đồng nghiệp thường



Chích vắc xin phòng COVID-19 cho đội ngũ lái xe.

xuyên rù rê tổ chức ăn nhậu nên anh cảm thấy không thoải mái.

Bên cạnh tình trạng tụ tập nhậu nhẹt, vẫn còn tình trạng một số lái xe tải sử dụng chất kích thích. Đã có trường hợp công an bắt quả tang lái xe sử dụng ma túy trái phép trên xe tải tại điểm lưu trú tập trung dành cho lái xe, phụ xe liên tỉnh, như ở Trung tâm Giáo dục nghề - Giáo dục thường xuyên huyện Di Linh.

Các lái xe cho rằng, hiện nay, việc tổ chức ăn ở tập trung cho cánh tài xế, phụ xe vận tải đường dài, các địa phương chỉ mới quan tâm và siết chặt quản lý như nhiệm vụ "điểm danh" lái xe mà chưa chú trọng quan tâm nhiều đến việc cải thiện điều kiện ăn ở, dịch vụ đi kèm để lái xe hồi phục sức khỏe sau

những chuyến mệt nhọc cả về tinh thần lẫn thể chất khi lái xe tải liên tục đường dài. Qua diễn biến thực tế thời gian qua chúng ta có thể thấy rằng, việc quản lý đội ngũ lái xe, phụ xe ở một số khu tập trung vẫn còn khá lỏng lẻo. Quan điểm của các địa phương về việc quản lý lái xe, phụ xe ở các khu tập trung cũng còn gây bức xúc cho đội ngũ này. Muốn quản lý tốt thì cần quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng cơ chế giám sát, kiểm soát không chỉ về việc di chuyển của đội ngũ này mà phải quan tâm kiểm tra, kiểm soát cả về y tế một cách chặt chẽ và phù hợp, nhân văn trong tình huống "cấm trại" để cánh lái xe, phụ xe an dưỡng và hồi phục sức khỏe, tránh lây lan dịch bệnh và cũng là cách để đảm bảo an toàn

giao thông cho cánh tài xế. Về quan điểm này, chị K.L, cho rằng, các cơ sở lưu trú trong giai đoạn này cần "nghĩ cho lái xe, phụ xe nhiều hơn", có thể phối hợp với ngành y tế và các lực lượng khác để kiểm tra sức khỏe, chứ không chỉ là tổ chức test COVID cho lái xe; cần quan tâm sắp xếp khu ăn nghỉ hợp lý hơn, tổ chức phân loại lái xe, phụ xe theo từng địa phương đến, quay về và theo mức độ cảnh báo từ cao đến thấp để các lái xe yên tâm hơn khi vào khu tập trung.

Cũng cần phải nhắc lại rằng, mới đây, để chấn chỉnh tình trạng quản lý còn lỏng lẻo, UBND tỉnh cũng chỉ đạo lãnh đạo các huyện, thành phố cần quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sâu sát hơn nữa công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ đối với đội ngũ lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa đường dài không chỉ trong quá trình ra vào địa phương mà cả quá trình bốc dỡ hàng hóa và thời gian lái xe lưu trú tập trung trên địa bàn. Yêu cầu các điểm lưu trú tập trung bố trí nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19 cho các lái xe, phụ xe 2 lần/ngày theo khung giờ phù hợp và gắn trách nhiệm đối với lãnh đạo địa phương, nếu để xảy ra việc các lái xe, phụ xe nhiễm COVID-19 làm lây lan ra cộng đồng thì bí thư, chủ tịch UBND các huyện, thành phố đó phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

NGUYỄN NGHĨA

Thương hiệu nhà kính hài hòa với môi trường

Đầu tháng 10/2021, công nhân kỹ thuật trong khu nhà xưởng bên đường Phan Chu Trinh, Đà Lạt khẩn trương "chéo biến" từng thanh sắt, khung sắt mạ kẽm với kích thước khác nhau để kịp lắp đặt hoàn thành hệ thống nhà kính trồng nho theo hợp đồng ở xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận với diện tích 8.000 m²; xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 4.000 m² và xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 80.000 m²... Theo đó, kết cấu khung vòm nhà kính trồng nho, rau ở các tỉnh này với chiều rộng 12,8 m; 9,6 m; 8 m; 7,2 m theo từng diện tích khu đất sản xuất. Khoảng cách giữa các dãy vòm trung bình 4 m. Chiều cao từ mặt đất đến máng xối 4,5 m; từ máng xối đến đỉnh mái 3,5 m. Vật liệu màng ni lông và lưới chắn côn trùng được nhập khẩu từ Israel, Tây Ban Nha với độ bền bảo hành lên đến 5 năm. Mỗi nhà kính với khối lượng chịu tải cây leo trung bình 25 kg/m²...

Cùng thời điểm nêu trên, xưởng cơ khí thứ 2 của Công ty TNHH Nhà kính Nguyễn Thành tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh cũng đang hoạt động tích cực nhằm bàn giao từng "sản phẩm nhà kính" đảm bảo kỹ thuật tốt nhất và đúng hạn thời gian theo hợp đồng. Khách hàng ở đây tập trung sản xuất dưa lưới, nho và các loại rau, hoa công nghệ cao đã đặt hàng

Công ty TNHH Nhà kính Nguyễn Thành, hội viên Hiệp hội Hoa Đà Lạt sau 5 năm hoạt động đã thiết kế các mô hình nhà kính sản xuất nông nghiệp hài hòa với môi trường, được nhiều doanh nghiệp và nhà nông trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng lựa chọn sử dụng, tạo đột phá thu nhập từ sản lượng nông sản công nghệ cao hàng năm.



Công trình nhà kính của Công ty TNHH Nhà kính Nguyễn Thành, Đà Lạt có đường giao thông và hệ thống thoát nước tại xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương.

Công ty TNHH Nhà kính Nguyễn Thành thiết kế, lắp đặt diện tích mỗi nhà kính biệt lập tối thiểu từ 1.000 m² đến 10.000 m² đối với quy mô hộ gia đình; diện tích kết nối từng dãy nhà kính liên kế lên đến tổng diện tích 15 ha đến 20 ha đối với quy mô doanh nghiệp.

Ghi nhận phần lớn mẫu nhà kính thương hiệu Nguyễn Thành thiết kế, lắp đặt theo hợp đồng với khách hàng từ tỉnh Phú Yên về các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ với kết cấu 2 cửa thông gió;

phần còn lại 1 cửa thông gió tùy theo địa hình đất đai và tương ứng chủng loại cây trồng chuyên canh. Tất cả đều bổ sung hoàn thiện từ "phiên bản" kết cấu nhà kính tại các địa hình cao nguyên trồng rau, hoa của thành phố Đà Lạt và các vùng các huyện phụ cận. "Với sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở các vùng đồng bằng nắng nóng, công ty chúng tôi thiết kế, lắp đặt các mẫu nhà kính với độ bền sử dụng hơn 15 năm, khả năng chịu được bão cấp 10, tốc độ gió đến 110

km/giờ. Riêng với 2 cửa gió bố trí ở vị trí giúp lưu thông không khí trong nhà kính được dễ dàng hơn, cây trồng đạt hiệu quả sinh trưởng tối ưu nhất...", anh Nguyễn Thành Tiên, kỹ sư cơ khí, Giám đốc Công ty TNHH Nhà kính Nguyễn Thành cho hay.

Kết quả tính riêng trong năm 2020 tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Đông, miền Tây Nam Bộ, Công ty TNHH Nhà kính Nguyễn Thành đã lắp đặt nhà kính hoàn thành và bàn giao cho khách hàng sử dụng trên tổng diện tích khoảng 24 ha. Số liệu này tổng hợp trong 9 tháng đầu năm 2021 hơn 22 ha. Trong đó, chiếm 80% số lượng nhà kính ở ngoài tỉnh Lâm Đồng; 20% nhà kính trong tỉnh Lâm Đồng, tập trung chủ yếu ở các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương, Đạ Huoai và thành phố Bảo Lộc. Riêng thành phố Đà Lạt chiếm tỷ lệ nhà kính lắp đặt mới không đáng kể từ đầu năm 2020 đến nay. Đặc biệt từng công trình nhà kính đều giữ lại một tỷ lệ diện tích đất trồng để canh tác cây trồng ngoài trời, trồng cây xanh hoặc làm hệ thống thoát nước, đường đi nội bộ, góp phần

tạo môi trường sinh thái hài hòa, thân thiện. Chẳng hạn như những diện tích nhà kính từ 200 m² đến 1.000 m² lắp đặt mới đều được công ty trao đổi với chủ nhân tạo đường đi khép kín bên ngoài nhà kính có chiều rộng từ 2 m đến 5 m, tỷ lệ đất trồng 5 - 10%. Hoặc với quy mô sản xuất trên dưới 20 ha, Công ty TNHH Nhà kính Nguyễn Thành đã thỏa thuận thiết kế lắp đặt nhà kính trên tỷ lệ diện tích đất khoảng 80%; tỷ lệ 20% còn lại gồm diện tích đất canh tác ngoài trời và đường giao thông nội bộ...

Với sản phẩm nhà kính theo hướng hài hòa với môi trường, thương hiệu Nhà kính Nguyễn Thành mỗi năm tăng diện tích thiết kế, lắp đặt theo hợp đồng từ 35-40% diện tích. Nhờ vậy, Công ty TNHH Nhà kính Nguyễn Thành hàng năm đảm bảo công việc và thu nhập ổn định cho 100 kỹ sư, công nhân kỹ thuật tại các xưởng sản xuất và công nhân thi công công trình. Trong đó có 30 - 40 lao động thời vụ là đồng bào dân tộc thiểu số các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà.

Từ việc xây dựng thương hiệu nhà kính Nguyễn Thành với những kết quả vượt trội sau 5 năm thành lập, Giám đốc Nguyễn Thành Tiên được Hiệp hội Hoa Đà Lạt đề nghị UBND tỉnh khen thưởng Doanh nhân tiêu biểu năm 2021.

VĂN VIỆT

Lạc Dương chuyển đổi số ngành du lịch và nông nghiệp

Với sự nỗ lực trong xây dựng chính quyền điện tử và bước đầu đạt được những thành công, tạo bước đột phá về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, huyện Lạc Dương là một trong những địa phương đi đầu về chuyển đổi số ngành du lịch và nông nghiệp.

Vùng đất “vàng” thu hút các nhà đầu tư

Là địa phương giáp ranh thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương có các điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng tương đồng và là vùng đất có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch và nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với những loại nông sản đặc trưng có ưu thế như rau, hoa cao cấp... Đến nay, toàn huyện có gần 1.000 ha sản xuất nông nghiệp trong nhà kính, thu nhập bình quân trên đơn vị diện tích đất canh tác đạt trên 300 triệu đồng/ha, cao gấp 1,5 lần so với thu nhập bình quân trên đơn vị diện tích của tỉnh Lâm Đồng và gấp khoảng 3 lần so với thu nhập bình quân trên đơn vị diện tích của cả nước.

Lạc Dương cũng là một trong những địa phương của tỉnh Lâm Đồng đi đầu trong việc thực hiện sản xuất nông nghiệp không hóa chất. Đặc biệt, với tỷ lệ che phủ rừng được duy trì đạt 85%, rừng trên địa bàn huyện có hệ động thực vật phong phú, đa dạng và có vai trò lớn trong việc điều hòa không khí, nguồn nước, hệ sinh vật, tạo vùng đệm cách ly an toàn để phát triển sản xuất nông nghiệp không hóa

chất. Hiện Lạc Dương có nhiều sản phẩm có thương hiệu trong nước và thế giới như rau thủy canh, rau hữu cơ, atiso, dược liệu, dâu tây, cá nước lạnh...

Đối với lĩnh vực du lịch, huyện Lạc Dương có vị trí địa lý tương đối thuận lợi, điều kiện thiên nhiên ưu đãi, nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, hệ động thực vật phong phú. Nhân dân các dân tộc huyện Lạc Dương có nền văn hóa phong phú, độc đáo, giàu bản sắc. Đặc biệt, văn hóa công chiêng của đồng bào dân tộc gốc Tây Nguyên nơi đây thuộc Không gian Văn hóa công chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO vinh danh là kiệt tác di sản phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Đồng thời, huyện Lạc Dương là vùng lõi của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang do UNESCO vinh danh.

Trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng chung của ngành du lịch, dịch vụ hàng năm của huyện đều tăng. Giai đoạn 2017 - 2020, huyện Lạc Dương đã thu hút được khoảng 9 triệu lượt khách với tổng doanh thu đạt gần 400 tỷ đồng; số lượt khách tăng bình quân 11,4%/năm; doanh thu tăng bình quân 13,7%/năm.



Hoa hồng Lang Biang - sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của huyện Lạc Dương.

Sẵn sàng cho chuyển đổi số

Là một trong những địa phương đi đầu về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, đó là tiền đề để Lạc Dương sẵn sàng chuyển đổi số trong thời đại công nghệ 4.0. Trong những năm vừa qua, dưới sự giúp đỡ của Tập đoàn VNPT và Tập đoàn Viettel cùng sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện, Lạc Dương đã bước đầu có những bước phát triển mạnh mẽ, tiếp cận dần đối với lĩnh vực chuyển đổi số. Hiện nay, huyện đã thực hiện việc ứng dụng chữ ký điện tử vào toàn bộ văn bản chỉ đạo, điều hành từ cấp huyện đến cấp xã, 100% văn bản của các cơ quan, đơn vị, UBND các cấp đều phát hành điện tử. Huyện cũng triển khai hệ thống phòng họp trực tuyến từ huyện đến các xã, thị

trấn; đặc biệt được sự thống nhất của UBND tỉnh, Tập đoàn Viettel sẽ cùng huyện Lạc Dương thực hiện đề án “Đô thị thông minh huyện Lạc Dương” trong thời gian tới.

Với những tiềm năng, lợi thế và cả sự mạnh dạn, tiên quyết của lãnh đạo huyện, Lạc Dương đã đặt gian hàng VIP tại Hội chợ triển lãm trực tuyến Internet Expo để kết nối toàn cầu. Đây là triển lãm trực tuyến lớn nhất khu vực châu Á giúp doanh nghiệp kết nối không biên giới, được thiết kế bởi công nghệ thực tế ảo VR - Công nghệ hàng đầu của thế giới. Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Sử Thanh Hoài cho biết: “Thực hiện chủ trương chuyển đổi số, huyện Lạc Dương được UBND tỉnh thống nhất xây dựng Đề án “Đô thị thông minh Lạc Dương”. Qua tìm hiểu chương trình Internet Expo 2021, chúng tôi

thấy đây là cơ sở phù hợp với định hướng xây dựng Đề án. Được sự hỗ trợ của Tập đoàn Nam Hương, chúng tôi tham gia Hội chợ triển lãm trực tuyến Internet Expo, phù hợp trong xu thế chuyển đổi số và điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 của cả nước hiện nay. Hội chợ sẽ giúp cho doanh nghiệp nông nghiệp và du lịch trên địa bàn huyện có điều kiện tiếp cận chuyển đổi số, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có cơ hội kết nối với nhau trên nền tảng công nghệ số, giới thiệu tiềm năng, sản phẩm của mình như OCOP, Organic, VietGAP và những sản phẩm lợi thế của địa phương. Từ đó, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch của Lạc Dương có thể hợp tác với các doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế. Việc tiếp cận với Internet Expo 2021 - sự kiện chuyển đổi số lớn của châu Á là khá mới, tuy nhiên Lạc Dương có những thuận lợi khi đã xây dựng được chính quyền điện tử cũng như chuyển đổi số nên sẵn sàng tham gia chuyển đổi số trên lĩnh vực nông nghiệp và du lịch cùng Internet Expo. Huyện Lạc Dương đã, đang và sẽ nỗ lực hết mình vì một môi trường đầu tư thông thoáng và minh bạch. Hiện nay, do tác động của đại dịch COVID-19 nên việc đi lại còn nhiều khó khăn, do đó chúng tôi nghĩ rằng với cách thức tiếp cận của Internet Expo sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh mới, một môi trường đầu tư mới cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài huyện Lạc Dương.”

TUẤN HƯƠNG

Dạy và học an toàn ở ngôi trường vùng sâu

Chủ động phòng, chống dịch

Năm học mới, Trường THCS Đưng K'Nớ có 100 em học sinh ở bốn khối 6, 7, 8, 9; được chia thành 4 lớp. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, nhà trường đã thực hiện chia khối, lớp học theo hai buổi sáng và chiều.

Ban Giám hiệu nhà trường cũng bố trí giáo viên trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đảm bảo việc đo thân nhiệt, sử dụng nước sát khuẩn cho học sinh trước mỗi buổi học. Duy trì công tác vệ sinh, khử khuẩn tại các vị trí như công ra vào, lớp học, phòng họp, nhà ăn, khu vực nhà để xe và các nơi thường xuyên tiếp xúc như: tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, mặt bàn, bàn phím máy tính...

Mặt khác, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh theo quy mô, đặc thù và số lượng người. Theo đó, Trường THCS Đưng K'Nớ đã chuẩn bị 1 phòng cách ly y tế tạm thời; kiểm tra thân nhiệt tại công ra vào và điểm quét mã QR code. Kiểm tra, tu sửa hệ thống camera giám sát nhằm thực hiện và hỗ trợ truy vết tại khu vực trường chính, khu nội trú, nhà ăn, khu vực sân chơi.

Thầy M Bon Du Kham - giáo viên môn Âm nhạc cho biết: Trong mỗi tiết học, ngoài việc cung cấp cho các em về kiến thức, tôi còn thường xuyên nhắc nhở các em thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đến lớp phải đeo khẩu trang, rửa tay

Năm học 2021 - 2022 đã bắt đầu, thầy và trò Trường Trung học cơ sở (THCS) Đưng K'Nớ (huyện Lạc Dương) đang nỗ lực để dạy và học đạt kết quả; đồng thời, vừa chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Mặt khác, lên phương án dạy học trực tuyến, qua đó giúp học sinh vùng sâu, vùng xa có thể tiếp cận được kiến thức nếu như dịch bệnh diễn biến phức tạp.



Giáo viên Trường THCS Đưng K'Nớ nhắc nhở học sinh thực hiện “một cung đường, hai điểm đến”, không tiếp xúc với người lạ trước giờ ra về.

sát khuẩn, khi ra về thì thực hiện “một cung đường hai điểm đến”. Nghĩa là đi thẳng một mạch từ nhà đến trường và ngược lại, không ghé vào địa điểm khác, không tiếp xúc với người lạ...

Bên cạnh đó, nhà trường chủ động tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bằng các hình ảnh trực quan, pa nô, áp phích đến học sinh. Nhắc nhở phụ huynh khi đưa đón học sinh phải đảm bảo quy định 5K của Bộ Y tế, đồng thời cũng phải thực hiện “Một cung đường, hai điểm đến” khi đưa đón con em mình.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn tuyệt

đối trong phòng, chống dịch bệnh; Trường THCS Đưng K'Nớ đã có các quy định đối với khách đến làm việc, liên hệ công tác. Nhà trường cũng đã lập danh sách người lao động, học sinh bao gồm các thông tin đầy đủ về nhà ở, nơi lưu trú, thực hiện cài đặt ứng dụng khai báo y tế điện tử đối với cá nhân, học sinh có điện thoại thông minh...

Xây dựng phương án học trực tuyến

Hiện nay, tỷ lệ học sinh tại trường là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 92%. Do đó, để chủ động trong việc dạy

và học, nhà trường đã chuẩn bị trước phương án phù hợp.

Thầy giáo Nguyễn Đăng Nho - Hiệu trưởng Trường THCS Đưng K'Nớ thông tin: Vừa qua, nhà trường đã tiến hành khảo sát phương tiện của các em học sinh, nếu như thực hiện việc dạy học trực tuyến, kết quả có 20/100 em có phương tiện để học trực tuyến. Tỷ lệ này khá là thấp, nên chúng tôi đã lên phương án là phải thành lập các nhóm học tập chung để các em có thể tiếp cận. Đối với phụ huynh học sinh, nhà trường cũng đã tuyên truyền để con em họ được tạo điều kiện tốt nhất trong việc học tập trực tuyến.

Ngoài ra, một vấn đề khác được nhà trường tính đến là địa bàn thường xuyên xảy ra mưa lớn, sạt lở đất nên hay bị mất điện. Chính vì vậy, các thầy cô đã chủ động phương án in ấn trước bài tập, tài liệu học tập để đưa đến tận nhà cho các em học sinh.

Trong 100 học sinh của Trường THCS Đưng K'Nớ hiện có 15 em đang theo học tại thôn Đưng Trang - một thôn xa trung tâm và đường sá đi lại rất khó khăn nên nhà trường đã tổ chức nội trú cho các em. Được biết, đa phần số học sinh này là con

em của hộ nghèo, hộ cận nghèo ở thôn Đưng Trang.

Bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc Dương cho biết: Thời điểm này, địa bàn xã Đưng K'Nớ thường xuyên xảy ra mưa lớn và kéo dài nên việc đến trường của các học sinh ở thôn Đưng Trang là rất nguy hiểm. Vì vậy sắp xếp, bố trí cho các em nội trú nhằm mục đích đảm bảo an toàn, giúp các em yên tâm học tập. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng đã tính đến phương án hỗ trợ các em học sinh ở thôn Đưng Trang và một số học sinh khác của trường máy tính nếu như thực hiện dạy học trực tuyến từ việc vận động các nguồn hỗ trợ.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh cho học sinh nội trú, Trường THCS Đưng K'Nớ đã tăng cường vệ sinh, khử khuẩn tại khu nội trú; ký cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh đối với các đơn vị cung cấp gas, lương thực, thực phẩm... phân công người kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc giao nhận hàng. Bố trí ca ăn phù hợp; vệ sinh, khử khuẩn trước và sau ca ăn, sắp xếp thích hợp mật độ học sinh ở nhà ăn...

Hy vọng với những nỗ lực của thầy và trò ở ngôi trường vùng sâu, vùng xa của huyện Lạc Dương; hy vọng rằng năm học 2021 - 2022 nhà trường sẽ đạt được nhiều kết quả cao trong việc giảng dạy và học, đảm bảo an toàn trước dịch bệnh COVID-19.

ĐỨC TỬ

Đức Trọng công nhận 10 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021

Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng Nguyễn Văn Cường đã ký Quyết định công nhận và cấp Giấy chứng nhận 10 sản phẩm công nghiệp - tiêu thụ công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021 trên địa bàn.

Trong đó, Công ty TNHH Cordyceps, Tổ 34, thị trấn Liên Nghĩa với 5 sản phẩm gồm: Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa, viên nang đông trùng hạ thảo, cao đông trùng hạ thảo hòa tan, rượu ngâm đông trùng hạ thảo hòa tan và bột cần tây hòa tan.

Tiếp theo, Công ty Cổ phần Viên

Son, thôn An Tĩnh, xã Liên Hiệp có 2 sản phẩm khoai lang tím sấy giòn và khoai lang Nhật sấy giòn.

Còn lại Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Đà Lạt Tự Nhiên (thôn Phú Trung, xã Phú Hội), Công ty TNHH Quốc Lộc - Đà Lạt Tự Nhiên (Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa) và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Tuấn (Nam Sông Đa Nhim, thị trấn Liên Nghĩa) với lần lượt 3 sản phẩm củ, quả thập cẩm sấy khô; cà phê lotus và trà cascara.

VĂN VIỆT

Di Linh thành lập 19 trạm y tế lưu động phục vụ phòng, chống dịch

Ngày 7/10, ông Trần Đức Công, Chủ tịch UBND huyện Di Linh, đã ký quyết định thành lập 19 trạm y tế lưu động tại 19 xã, thị trấn của huyện Di Linh nhằm triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. Các trạm y tế lưu động có chức năng triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng, kết nối giữa chăm sóc, quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà với chăm sóc tại bệnh viện. Đồng

thời, 19 trạm y tế lưu động sẽ góp phần phát hiện các trường hợp diễn biến nặng và chuyển tuyến kịp thời, cũng như cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, chuyển tuyến kịp thời các bệnh thông thường cho người dân trên địa bàn được giao.

Các trạm y tế lưu động chịu sự quản lý toàn diện, điều hành trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Di Linh. **TRỊNH CHU**

Chống thất thu thuế...

... chấp hành pháp luật thuế trong lĩnh vực kinh doanh vận tải; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trước ngày 15 của tháng đầu quý, ngành Thuế cung cấp danh sách chủ phương tiện vi phạm pháp luật thuế cho Sở GTVT, Trung tâm đăng kiểm, UBND các huyện, thành phố để đề nghị cưỡng chế thuế.

Đề án được triển khai sẽ tăng cường công tác chống thất thu thuế, nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành và địa phương trong việc phối hợp với cơ quan thuế để công tác chống thất thu đạt kết quả cao nhất; đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế trong Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp đã từng nhấn mạnh rằng: Vi phạm về thuế không chỉ làm thất thu ngân sách mà còn gây mất trật tự xã hội, mất đi sự công bằng giữa các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ thuế. Nhưng vì nguồn lợi lớn, nhiều chủ doanh nghiệp vẫn bất chấp, có nhiều thủ đoạn rất tinh vi. Những vi phạm về thuế không chỉ xuất phát từ việc bất tuân pháp luật của một số tập thể, cá nhân, mà còn bởi thiếu sâu sát, nghiêm khắc trong quản lý, xử lý vi phạm về thuế. Thậm chí có một số cá nhân trong ngành Thuế còn tiếp tay cho hành vi trốn thuế, gian lận về thuế, trong số đó có những cán bộ

đã bị pháp luật xử lý. Đề lập lại trật tự, đảm bảo công bằng trong một lĩnh vực hết sức phức tạp, tăng thu cho NSNN, ngành Thuế không chỉ phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm, mà còn phải tăng cường phối hợp, huy động sức mạnh cùng vào cuộc, để pháp luật về thuế được thực thi nghiêm túc hơn.

Đề công tác chống thất thu đạt kết quả, ngoài các giải pháp chuyên môn, ngành Thuế cần không ngừng quản lý, giáo dục đội ngũ cán bộ, nhân viên phải có tâm, có tầm. Dù biết là việc chống thất thu thuế rất phức tạp và gian nan, nhiều giải pháp khắc phục đã được ngành Thuế và các cơ quan chức năng đặt ra nhưng hiệu quả mang lại chưa cao, vẫn còn nhiều thách thức.

Việc UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành 3 đề án chống thất thu thuế trong các lĩnh vực trọng điểm - ngay khi các vấn đề này đang "nóng" khắp cả nước, đã và đang tạo được dấu ấn rõ nét, không chỉ thể hiện sự quyết tâm, vào cuộc quyết liệt, kịp thời, đảm bảo "thu đúng, thu đủ" mà cũng chính từ đây, môi trường công bằng, lành mạnh, nghiêm túc chấp hành các quy định của Nhà nước đang mở lối cho sự phát triển của các doanh nghiệp và nền kinh tế Lâm Đồng trong tương lai.

DIỄM THƯƠNG

Những phụ nữ...

... với tổng số 15 tấn hàng gồm các loại rau, củ, gạo để hỗ trợ Nhân dân các vùng bị cách ly.

Rồi ngay khi Khu cách ly tại điểm Trường Mầm non Phú Hội được kích hoạt, chị Thảo cùng Ban Chấp hành Hội đã phối hợp với UBND xã, vận động các chị em hội viên phụ nữ cũng là giáo viên trong các

trường học tích cực tham gia nấu ăn, phục vụ tại khu cách ly, đảm bảo đúng chất lượng khẩu phần ăn của cán bộ, Nhân dân tại đây. Với thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch, chị Thảo cũng vừa vinh dự nhận bằng khen của Hội LHPN tỉnh.

NHẬT MINH

THÔNG BÁO CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LÂM ĐỒNG VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19 TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Ngày 1/10/2021, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lâm Đồng thông báo một số nội dung về đối tượng, mức hỗ trợ và thủ tục thực hiện, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng

a) Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội), không bao gồm các trường hợp sau:

- Người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

- Người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

c) Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

2. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ tính

Căn cứ tính mức hỗ trợ: Trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 nhưng chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhưng đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 chưa có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng làm căn cứ để xác định mức hỗ trợ của người lao động là tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021.

3. Mức hỗ trợ

Hỗ trợ một lần bằng tiền, cụ thể như sau:

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: Hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: Hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: Hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: Hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: Hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên: Hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

4. Trình tự, thủ tục thực hiện

a) Đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Cơ quan bảo hiểm xã hội lập danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Mẫu số 01, gửi người sử dụng lao động. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan bảo hiểm xã hội gửi đến, người sử dụng lao động công khai danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ để người lao động biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có); lập và gửi danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ và người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ theo Mẫu số 02 đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

Người sử dụng lao động lập danh sách thông tin của người lao động cần điều chỉnh theo Mẫu số 03 (nếu có), gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật, chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2021.

b) Đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04. Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2021.

* *Mẫu Đề nghị hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg (Mẫu số 04) được đăng trên trang thông tin điện tử của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lâm Đồng (lamdong.baohiemxahoi.gov.vn).*

5. Hình thức thực hiện

- Trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID).

- Thông qua dịch vụ bưu chính.

- Trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lâm Đồng thông báo để đơn vị sử dụng lao động và người lao động được biết và thực hiện. Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất hoặc gọi đến số điện thoại: 0263 3540270; 0263 3540274 để được hướng dẫn, giải đáp.

Thông báo về việc chuyển nhượng QSDĐ không lập thủ tục theo quy định của pháp luật tại xã Hòa Bắc

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh thông báo:

Ông Vũ Đình Thông được UBND huyện Di Linh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số G 336277 cấp ngày 05/12/1996; vào sổ theo dõi số 35 có tên trong sổ địa chính trang 19 Quyển 02 tại thửa đất số 115, tờ bản đồ số 12, xã Hòa Bắc, với diện tích: 8.430 m² (400 m² đất ở tại nông thôn và 8.030 m² đất trồng cây lâu năm).

Năm 2003 ông Vũ Đình Thông chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên cho **ông Nguyễn Văn Tuyền** CMND số 250625759, thường trú tại Thôn 01, xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình chuyển nhượng hai bên đã viết giấy tay mua bán nhưng không đi đăng ký biến động tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh, do vậy chưa hoàn tất việc chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật và ông Vũ Đình Thông đã giao giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Nguyễn Văn Tuyền.

Hiện nay ông Vũ Đình Thông ở đầu liên hệ với UBND xã Hòa Bắc hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh để lập thủ tục chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo này trên các phương tiện truyền thông, nếu các tổ chức, cá nhân có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến thửa đất nêu trên thì đề nghị gửi phúc đáp bằng văn bản về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh hoặc UBND xã Hòa Bắc để được giải quyết. Sau thời gian 30 ngày, nếu đơn vị không nhận được các khiếu nại, khiếu kiện nào thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh lập thủ tục đăng ký nhận chuyển nhượng QSDĐ đất cho **ông Nguyễn Văn Tuyền** tại thửa đất nêu trên theo quy định.